



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วย สัตวบาล และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล ในวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ วิธีการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)	วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	๑. บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๓. ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๔. ทักษะคิด แรงจูงใจ	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
พนักงานผู้ช่วย สัตวบาล	๑. บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๓. ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๔. ทักษะคิด แรงจูงใจ	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม  
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ  
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมเสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ และกระโปรงยีนส์ โดยเด็ดขาด

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๕. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๖. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการ ประเมินโดยเคร่งครัด

๗. ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๘. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น

๙. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๑๐. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงด การให้คะแนนก็ได้

๑๑. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

อนึ่ง ผู้เข้ารับการประเมินต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และจะไม่อนุญาต ให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕๐ องศา เข้ารับการประเมิน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

(นายเทพฤทธิ์ ทัพบูญมี)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	
๐๐๑	นายศุภรัช	จัตูรัส
๐๐๒	นายณัฐธวิทย์	วงษ์หน
๐๐๓	นางปราณี	เยาว์ไทยสง
๐๐๖	นางสาวลัมณียา	เพชรช่าง
๐๐๗	นางสุภาพร	เพ่งพินิจ
๐๐๘	นายพสธร	สิงห์ทอง
๐๐๙	นางสาวจันทิรา	กออินทร์
๐๑๐	นายศตวรรษ	บุญมีรอด

เอกสารแนบท้ายประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

๐๐๑

นางสาวนวิยา

ชัยมูล

๐๐๒

นายอภิชาติ

มาลัยกุล

๐๐๓

นางปาริชาติ

ม่วงศรีสุข